



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙๕๑๔๐

ที่ ยล ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๔๑

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

ตามที่ กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยวัณโรคไม่เกิดภาวะดื้อยา Multidrug-resistant TB (MDR-TB) ตลอดจนเพื่อเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันดูแลรักษาโรควัณโรค ตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน ตามรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ราชินี ๑๖๖/

(นางสาวซากิยะ ดอละ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ

และอนุญาตเผยแพร่

(นางสาวนิยา สือนิ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามัน

โทร. ๐๗๓ - ๒๙๙๕๐๓



รายงานการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรควัณโรค ตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน

งานระบาดวิทยาเครือข่ายอำเภอรามัน ได้ดำเนินงานโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามันตามแผนที่กำหนด ได้จัดขึ้นที่ในทุกรพ. สต. โดยได้จัดกิจกรรมตั้งแต่การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัณโรค และสร้างความตระหนักให้กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านและประชาชนให้เห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองวัณโรคประจำปี พร้อมทำการคัดกรองอาการเบื้องต้นในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยใช้แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเบื้องต้นในการตรวจตรวจคัดกรอง และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการการตรวจคัดกรองวัณโรค การป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค การเฝ้าระวังผู้ป่วยดื้อยา Multidrug-resistant TB (MDR-TB) ภัยอันตรายของภาวะดื้อยาต่อ การแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นในชุมชนให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากที่เคยพบผู้ป่วยดื้อยาในพื้นที่ตำบลเกวอ เมื่อได้ทำการตรวจคัดกรองและส่งผู้ที่สงสัยป่วยวัณโรคเข้ารับการตรวจโดยวิธีเอกซเรย์ พบว่า ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ของทุกรพ. สต. รวมถึงได้กิจกรรมอบรมวิชาการฟื้นฟูเจ้าหน้าที่เรื่อง "การคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค" แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวัณโรคของรพ. สต. และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของหน่วยงานในรพ. ที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัณโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานและแพร่สู่คนในครอบครัวต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งนอกจากภาคประชาชนและอสม. แล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เช่น ภาคปกครอง อบต./อปท. ในการร่วมกันขับเคลื่อนติดตามกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมให้บรรลุผลลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจากการดำเนินงาน ด้วยสถานการณ์โควิดจึงมีบางรพ. สต. พบปัญหาเรื่องการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามรูปแบบ Social Distancing ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมที่แคบ ทำให้ไม่สามารถจัดการกิจกรรมในรูปแบบ Social Distancing ได้

กิจกรรมคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะก๊ะ



กิจกรรมคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง



กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองวัณโรค ในวันที่ ๘ เดือนมิถุนายน
๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง



และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค"

ในวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรามัน



